



PRESS RELEASE

## “เวทีสิทธิประชาชนเพศหลากหลายกับนโยบายพรรคการเมือง 2566”

โดย คณะทำงานเครือข่ายสิทธิประชาชนเพศหลากหลายกับนโยบายพรรคการเมือง 2566

(LGBTIQNA+ Civil Rights Network for Political Party Policy 2023)

วันที่ 30 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 13.00 - 16.00 น.

ณ สำนักงานกลางนักเรียนคริสเตียน กรุงเทพมหานคร

30 มีนาคม 2566 (13.00 น., สำนักงานกลางนักเรียนคริสเตียน กรุงเทพฯ) คณะทำงานเครือข่ายสิทธิประชาชนเพศหลากหลายกับนโยบายพรรคการเมือง 2566 (LGBTIQNA+ Civil Rights Network for Political Party Policy 2023) จากภาคีองค์กรด้านสิทธิและความหลากหลายทางเพศกว่า 33 องค์กร ร่วมจัด “เวทีสิทธิประชาชนเพศหลากหลายกับนโยบายพรรคการเมือง 2566” เพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้นำเสนอประเด็นปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเพศและได้มีส่วนร่วมในการออกแบบและนำเสนอ นโยบายสาธารณะต่อพรรคการเมือง เพื่อยกระดับสิทธิของของประชาชนเพศหลากหลายใน 6 ด้าน อันได้แก่ ด้านกฎหมาย สุขภาพ สถานศึกษา การจ้างงาน สวัสดิการภาครัฐ และการสื่อสารเพื่อคุ้มครองประชาชนเพศหลากหลาย

โดยในงานครั้งนี้ มีพรรคการเมืองกว่า 12 พรรคที่จะลงนามขิงชัยในการเลือกตั้งที่กำลังจะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้ เข้าร่วมเวทีเพื่อรับฟังเสียงของประชาชน และนำเสนอนโยบายเพื่อแสดงจุดยืนของพรรคในด้านการสนับสนุน คุ้มครอง และจัดสรรทรัพยากรเพื่อประชาชนเพศหลากหลายในฐานะพลเมืองให้ได้รับสิทธิเท่าเทียมกับพลเมืองหญิงชาย โดยมีภาคประชาสังคม และสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในคำสัญญาใจของพรรคการเมืองที่จะทำให้นโยบายถูกนำไปปฏิบัติจริง

**ธัญวรัตน์ กมลวงศ์วัฒน์ สมาชิกพรรคก้าวไกล** ได้กล่าวว่า พรรคก้าวไกลยืนยันในสิทธิมนุษยชนของประชาชนเพศหลากหลาย โดยนโยบายที่พรรคก้าวไกลจะผลักดันให้เป็นกฎหมายในสภาผู้แทนราษฎรสมัยหน้าคือ ร่างพรบ.สมรสเท่าเทียม รวมถึงการผลักดันให้พนักงานบริการ (sex workers) เป็นอาชีพที่ถูกกฎหมาย และยกเลิก พรบ.ปราบปรามการค้าประเวณี เพื่อคุ้มครองพนักงานบริการได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการภายใต้กฎหมายแรงงาน ป้องกันการถูกกดขี่ รวมถึงจะผลักดันกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการรองรับอัตลักษณ์ของผู้มีความหลากหลายทางเพศ เช่น การเปลี่ยนคำนำหน้า นอกจากนี้ยังต้องการปฏิรูปโครงสร้างระบบสุขภาพเพื่อพัฒนาความเท่าเทียมในทุกมิติ

**วรนัยน์ วาณิชกะ ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา** ให้คำสัญญาที่จะผลักดัน ร่างพรบ.สมรมเท่าเทียม ให้เป็นกฎหมาย รวมถึงการผลักดันกฎหมายค่านาหน้าชื่อให้เกิดขึ้นจริงสำคัญทุกคน การเลือกปฏิบัติในที่ทำงานด้วยเหตุแห่งเพศ พร้อมทั้งแสดงจุดยืนที่ต้องการจะให้มีการแก้ไขกฎหมายที่วางอยู่บนฐานคิดศีลธรรมอันดี ให้เป็นกฎหมายที่ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายที่จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าอบรมเรื่องความหลากหลายทางเพศ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และลดการตีตราต่อผู้มีความหลากหลายทางเพศ

**อุดมศักดิ์ ศรีสุทิวา สมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนา** ได้เน้นจุดยืนของการให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน มีศักยภาพที่จะพัฒนาประเทศพร้อมกัน โดยการส่งเสริมกฎหมายให้ทันสมัยเพื่อความเท่าเทียมทางเพศ สนับสนุนพลังความหลากหลายทางเพศเพื่อการพัฒนาประเทศไทย รวมถึงทางพรรคจะผลักดันร่างพรบ.สมรสเท่าเทียม และกฎหมายที่รับรองอัตลักษณ์ทางเพศและจัดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ

**ภาคิน เจริญนทสิทธิ์ สมาชิกพรรคไทยสร้างไทย** กล่าวว่า พรรคไทยสร้างไทยมีการเก็บข้อมูลและตระหนักถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำ ทางพรรคจึงต้องการจะขยายพื้นที่ให้กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศได้มีโอกาส มีที่ยืน โดยการสนับสนุนการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง ส่วนหนึ่งคือมาจากการผลักดันร่างพรบ.สมรสเท่าเทียม ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาโครงสร้างภาษี สร้างโอกาสในการทำงาน ลดความเหลื่อมล้ำได้ทางหนึ่ง นอกจากนี้ ยังย้ำถึงจุดยืนที่จะผลักดันให้พนักงานบริการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายเต็มรูปแบบเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพในการทำงาน สำหรับสวัสดิการในการข้ามเพศ ทางพรรคมีแผนที่จะผลักดันให้สวัสดิการกระบวนการข้ามเพศเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า

**แทนคุณ จิตต์อิสระ สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์** แสดงจุดยืนของพรรคฯ ที่จะผลักดันต่อเนืองร่างพรบ.สมรมเท่าเทียม พรบ.รับรองอัตลักษณ์ทางเพศ และปรับแก้พรบ.จัดการเลือกปฏิบัติเพิ่มเติมให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น มีการยกเลิกพรบ.ปราบปรามการค้าประเวณี และดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพของพนักงานบริการ ลดการตีตราของสังคม นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะเสนอกฎหมายส่งเสริมสิทธิอื่นๆ ที่ยังไม่เคยมีการเสนอในสังคม เช่น พรบ.กองทุน SME เพื่อพัฒนาผู้มีความหลากหลายทางเพศเพื่อส่งเสริมผู้มีความหลากหลายทางเพศได้มีต้นทุนไปต่อยอดสร้างตัวได้

**ปวิศรัฐฐ์ ดิยะไพรัช หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ** ได้แสดงจุดยืนที่ต้องการเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงประเทศ สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ และการหนุนเสริมให้ LGBT ได้เข้ามามีส่วนร่วมผ่านการยกระดับกฎหมาย พร้อมจะผลักดันกฎหมายที่สะท้อนความต้องการของผู้มีความหลากหลายทางเพศ เช่น การเลือกระบุค่านาหน้านาม การแก้กฎกระทรวงศึกษาธิการให้นักเรียนแต่งตัวตามเพศสภาพได้ รวมถึงการผลักดันให้การข้ามเพศเป็นสวัสดิการ

**ชานันท์ ยอดหงษ์ สมาชิกพรรคเพื่อไทย** ได้กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับปัญหาปากท้องของคนทุกกลุ่มอัตลักษณ์ นโยบายที่ทำมาแล้วคือ การสนับสนุนผ้าอนามัยฟรี เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้ นอกจากนี้ ยังแสดงจุดยืนที่จะผลักดันร่างพรบ.สมรสเท่าเทียมต่อไป ส่วนมิติเรื่องสิทธิแรงงาน ทางพรรคตระหนักถึงปัญหาความไม่เท่าเทียมดังกล่าว และต้องการที่จะผลักดันให้ขยายเวลาให้ผู้มีบุตรได้ลาคลอด และลาไปเลี้ยงดูบุตร (รวมถึงบุตรบุญธรรม) ในระยะเวลาที่เหมาะสมมากขึ้น ส่วนมิติเรื่องของสุขภาพ จะผลักดันให้การข้ามเพศเป็นสวัสดิการใน สปสช.

**ณัฐ มงคลนาวิณ สมาชิกพรรคภูมิใจไทย** กล่าวว่า สิ่งแรกคือการผลักดันเมื่อได้เข้าสภาฯ คือการดึงร่างพรบ.สมรสเท่าเทียมขึ้นมาให้พิจารณาเป็นวาระ 2 ต่อเนื่อง และเรื่องต่อไปคือเรื่องการผลักดันกฎหมายค่านำหน้าชื่อให้เกิดขึ้นจริงสำคัญทุกคน

**พงศ์พล ยอดเมืองเจริญ สมาชิกจากพรรครวมไทยสร้างชาติ** กล่าวว่า กฎหมายที่อยากจะเพิ่มเติมคือเรื่องของการอุ้มบุญ ซึ่งเป็นสิ่งที่พรบ. คู่ชีวิตยังขาดอยู่ สิ่งนี้จะสร้างโอกาสในการส่งเสริมเรื่องการมีบุตร นอกจากนี้ ยังได้ย้ำจุดยืนที่จะส่งเสริมให้ผู้มีความหลากหลายทางเพศได้มีสิทธิมีเสียงเท่าเทียมกับเพศชาย-หญิง

**ณิกานต์ รักษ์วงฤทธิ์ กรรมการพรรคสามัญชน** กล่าวว่า พรรคสามัญชนมีนโยบายส่งเสริมสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศทั้งสี่ด้าน ด้านแรกยกยุดิการเลือกปฏิบัติ ด้วยการแก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมทางเพศ เช่น พรบ.การรับรองอัตลักษณ์ทางเพศบนหลักการ sogiesc เราต้องการกฎหมายที่รับรองค่านำหน้านาม ด้านที่สองคือการผลักดัน พรบ.สมรสเท่าเทียม ด้านที่สามคือด้านนโยบายสาธารณสุข โดยให้การข้ามเพศเป็นสวัสดิการ และด้านการสร้างพื้นที่ปลอดภัย โดยการจัดการระบบที่สร้างความเกลียดกลัว

**ฐิติพร ภาณุวงศ์ เลขานุการพรรคเสมอภาค** กล่าวว่า พรรคมีแผนส่งเสริมสิทธิสำหรับผู้มีความหลากหลายทางเพศใน 3 ด้าน ด้านแรกคือการให้ทางเลือกแก่ประชาชนในการเลือกเพศตามเจตจำนงได้ สองด้านการศึกษา เราจะปรับปรุงหลักสูตรสุศึกษา เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจทางด้านความหลากหลายทางเพศ เพื่อลดการรังแกเหยียดหยาม และเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ และด้านสุดท้ายคือนโยบายสาธารณสุข ด้วยการจัดสวัสดิการถ้วนหน้าทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต สำหรับคนข้ามเพศ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและเปิดโอกาสให้พื้นที่ห่างไกล

**ภิญโญ ธีรธรรม สมาชิกพรรคเปลี่ยนอนาคต** ได้แสดงจุดยืนที่จะปกป้องสิทธิของคนหลากหลายทางเพศจากการถูกคุกคามและเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ ด้วยการหนุนเสริมกลไกในการรายงานพฤติกรรมกรรมการก่อกวน กีดกัน ลดทอนคุณค่า ต่อประชาชนเพศหลากหลายที่อาจเกิดขึ้นในภายในโรงเรียน

นอกจากนี้ ในงานดังกล่าวนี้ คณะทำงานสิทธิประชาชนเพศหลากหลายกับนโยบายพรรคการเมือง 2566 (LGBTIQNA+ Civil Rights Network for Political Party Policy 2023) ยังได้แถลงการณ์ข้อเรียกร้อง

เชิงนโยบายที่ได้มาจากการทำงานร่วมกันของกลุ่มองค์กรเครือข่าย เพื่อเสนอให้พรรคการเมืองนำไปจัดทำเป็นนโยบายและมาตรการคุ้มครองสิทธิประชาชนเพศหลากหลาย

รับชมเวทีสิทธิประชาชนเพศหลากหลายกับนโยบายพรรคการเมือง 2566 ย้อนหลังได้ที่: ประเทศไทย

<https://fb.watch/jB5xZohTNR/>

